

ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Ở HUYỆN MAI SƠN

CẨM THỊ SƠN*

Thực hiện Quyết định số 3129/2008/QĐ-UBND ngày 12-12-2008 của UBND tỉnh Sơn La về việc giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 2009, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Mai Sơn đã lãnh đạo nhân dân tích cực công tác, lao động sản xuất, đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Trên cơ sở chỉ tiêu kế hoạch trên giao, UBND huyện đã cụ thể hoá, xác định các chương trình trọng tâm, trọng điểm, xây dựng kế hoạch với nhiều giải pháp tích cực triển khai toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội...

1. Một số kết quả về phát triển kinh tế - xã hội.

Về lĩnh vực kinh tế, trong sản xuất nông - lâm nghiệp, tiếp tục triển khai áp dụng các mô hình sản xuất nâng cao giá trị trên một đơn vị diện tích đất canh tác; duy trì phát triển mạnh các loại cây trồng, vật nuôi theo hướng bền vững, có giá trị kinh tế hàng hoá cao. Tổ chức cho nhân dân gieo trồng đảm bảo thời vụ, theo quy hoạch địa bàn sản xuất, đảm bảo diện tích các loại cây trồng. Chỉ tính riêng vụ xuân hè năm 2009, tổng diện tích gieo trồng đã đạt 30.482 ha; trong đó, tổng diện tích cây lương thực là 21.841 ha, tăng 0,37% so với năm 2008. Huyện cũng tập trung chỉ đạo có hiệu quả công tác khôi phục và phát triển nhanh đàn gia súc, gia cầm, đảm bảo sinh trưởng tốt. Đến nay, tổng đàn gia súc trên địa bàn huyện đạt 127.246 con, tăng 12,3% so với cùng kỳ năm trước; đàn gia cầm 651.739 con. Công tác tuyên truyền *Luật Bảo vệ và phát triển rừng*, chăm sóc rừng trồng được quan tâm, công tác bảo vệ

rừng khoanh nuôi tái sinh, rừng kinh tế, rừng hiện còn được duy trì tốt. Xây dựng kế hoạch trồng mới 500 ha rừng tập trung; trong đó, toàn huyện đã trồng được 373,46 ha tại 5 xã Chiềng Chung, Mường Tranh, Chiềng Mai, Chiềng Dong, Chiềng Kheo.

Sản xuất công nghiệp tiếp tục được duy trì và tăng trưởng khá, các đơn vị doanh nghiệp đã chủ động khắc phục khó khăn, ổn định sản xuất - kinh doanh, phát huy được lợi thế của địa phương. Trong 6 tháng đầu năm 2009, có thêm nhà máy gạch tuynel Chiềng Mung xây dựng hoàn thiện đã đưa vào sản xuất, công suất 40 triệu viên/năm. Giá trị sản xuất công nghiệp ước tăng 42,2% so với cùng kỳ năm 2008, các sản phẩm tăng mạnh chủ yếu là vật liệu xây dựng như gạch tuynel, đá các loại...

Công tác thu hút đầu tư được quan tâm, chính quyền địa phương đã chủ động tạo điều kiện và thường xuyên tháo gỡ khó khăn cho các chủ đầu tư như nhà máy xi măng Mai Sơn, nhà máy gạch tuynel Chiềng Mung; chỉ đạo thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng giao đất cho dự án: Khu công nghiệp Mai Sơn, khu đô thị mới Cò Nòi; phối hợp với Sở Công nghiệp triển khai quy hoạch cụm công nghiệp Cò Nòi...

Các ngành dịch vụ, bưu chính viễn thông, vận chuyển hành khách, ngân hàng tiếp tục được đổi mới, phục vụ tốt nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của các thành phần kinh tế và nhân dân. Các ngân hàng đã mở rộng mạng lưới giao dịch để huy động và

* Chủ tịch UBND huyện Mai Sơn.

cho vay vốn, thực hiện tốt chương trình cho vay đối với hộ nghèo, các đối tượng chính sách. Tổng doanh số cho vay đạt 461,313 tỉ đồng; mức huy động vốn tại địa phương đạt 718 triệu đồng...

Bên cạnh đó, Mai Sơn cũng tập trung cao cho công tác rà soát, điều chỉnh quy hoạch (hoàn thành điều chỉnh quy hoạch nội bộ trung tâm cụm xã Chiềng Ban; lập quy hoạch Đài kỉ niệm di tích lịch sử Nà Sản; thẩm định đề cương dự toán “Đề án nâng cấp thị trấn Hòa Lót lên đô thị loại 4”). Tiếp tục đón đốc các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình, dự án chuyển tiếp từ năm 2008, các dự án thuộc nguồn vốn trái phiếu Chính phủ để nâng cấp bệnh viện đa khoa huyện và chương trình kiên cố hoá trường học giai đoạn II. Triển khai giải ngân thanh toán cho các nguồn vốn đảm bảo tiến độ; trong đó, vốn Chương trình 135 chuyển nguồn năm 2008 đạt 100% kế hoạch; vốn trái phiếu Chính phủ đầu tư nâng cấp Bệnh viện Đa khoa huyện Mai Sơn đạt 5,15/7 tỉ đồng; vốn kiên cố trường lớp học đạt 17,431/26,999 tỉ đồng (đạt 64,6% kế hoạch), đồng thời, triển khai thanh toán nguồn vốn xây dựng cơ bản năm 2009 là 28,367/30,1 tỉ đồng (đạt 94,2% kế hoạch).

Công tác tái định cư thủy điện Sơn La được chính quyền hết sức chú trọng. Nhằm hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch tình giao, đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương chính sách của Nhà nước về nhiệm vụ đón dân, đến ngày 20-6-2009, đã có 830/1.100 hộ kí cam kết di chuyển đến địa bàn huyện. Trong 6 tháng đầu năm, tổ chức đón được 53 hộ, nâng tổng số hộ đã đón từ năm 2006 đến nay lên 783 hộ (đạt 71,18% kế hoạch). *Một mặt*, huyện tập trung tháo gỡ khó khăn, tổ chức giao đất sản xuất cho điểm tái định cư đã đón dân trong năm 2007, 2008 (đến nay đã có 743/783 hộ được giao đất sản xuất); *mặt khác*, chỉ đạo nhân dân triển khai làm nhà ở, xây dựng và tổ chức phương án sản xuất cho các hộ tại các

điểm đã đón dân; đón đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục công trình hạ tầng cơ sở để nhân dân sớm ổn định sản xuất và đời sống.

Thực hiện tốt các chương trình mục tiêu như Chương trình 135, triển khai phân bổ, lồng ghép các nguồn vốn được giao kịp thời; đẩy mạnh việc phân cấp cho các xã làm chủ đầu tư. Chỉ đạo tập huấn, hướng dẫn và phối hợp tốt với các xã được hưởng chính sách ưu đãi tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện đảm bảo hiệu quả. Triển khai lập Báo cáo kinh tế kĩ thuật và phương án hỗ trợ sản xuất năm 2009. Đến nay, đã hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi cho các xã: Chiềng Nọi, Phiềng Cầm, Nà Ót, Phiềng Păn, Chiềng Mai, Chiềng Lương với tổng giá trị 1,36 tỉ đồng.

Phối hợp với Trường trung học Nông - Lâm Sơn La và các đơn vị đào tạo tổ chức đào tạo cán bộ xã, bản và cộng đồng dân cư tại các xã: Chiềng Nọi, Phiềng Cầm, Nà Ót, Phiềng Păn, Chiềng Mai, Chiềng Lương, Chiềng Dong với tổng số 825 người tham gia.

Về lĩnh vực văn hóa - xã hội, củng cố và phát triển toàn diện, duy trì kết quả phổ cập tiểu học xoá mù chữ và kết quả phổ cập giáo dục THCS; giữ vững tiêu chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi. Triển khai mạnh mẽ, có hiệu quả cuộc vận động “Hai không” gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”... Quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng của ngành Giáo dục, trong 6 tháng đầu năm, tổ chức triển khai xây dựng 97 phòng học, 107 phòng công vụ giáo viên thuộc 71 điểm trường (chương trình kiên cố hoá trường học giai đoạn II) với tổng vốn đầu tư trên 57 tỉ đồng...

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về y tế, triển khai có hiệu quả các chương trình y tế quốc gia, công tác y tế dự phòng, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Trong 6 tháng đầu năm, đã tiếp nhận

KINH NGHIỆM THỰC TIỄN

73.766 lượt bệnh nhân đến khám chữa bệnh. Công tác tiêm chủng mở rộng, phòng chống suy dinh dưỡng ở các xã, thị trấn được duy trì tốt...

Công tác an sinh xã hội được quan tâm. Tổ chức trao tặng 10 nhà tình thương cho các đối tượng người tàn tật và 12 xe đạp cho trẻ mồ côi nhân ngày "Toàn dân bảo vệ và chăm sóc người tàn tật" với tổng giá trị 111,985 triệu đồng. Triển khai rà soát, hỗ trợ làm nhà tạm đối với hộ nghèo theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12-12-2008 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn toàn huyện...

Về công tác quốc phòng - an ninh, lực lượng vũ trang và các cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ, làm tốt công tác nắm tình hình, thâm nhập thực tế, không để xảy ra các vụ việc làm ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Duy trì nghiêm các chế độ trực chiến, nắm chắc địa bàn, đặc biệt là xã biên giới, các xã vùng cao và những địa bàn có dấu hiệu phức tạp về an ninh nông thôn.

Về công tác cải cách hành chính, từng bước hoàn thành đầu tư cơ sở vật chất, phát huy vai trò bộ phận "Một cửa", đảm bảo đúng quy trình, chỉ đạo các cơ quan đơn vị xây dựng, hoàn thiện quy chế hoạt động, niềm yết công khai thủ tục hành chính của đơn vị mình. Đồng thời, không ngừng kiện toàn, nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ, công chức từ huyện đến cơ sở, đảm bảo phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Hoàn thành phương án tổ chức bộ máy, cơ cấu biên chế cán bộ các cơ quan chuyên môn, thực hiện tốt việc tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của các tổ chức, cá nhân.

Công tác cải cách tài chính công được triển khai toàn diện. Huyện tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17-10-2005 của Chính phủ về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính; Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25-4-

2006 về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ tổ chức bộ máy biên chế và tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập. Công tác hiện đại hoá nền hành chính nhà nước được triển khai, đảm bảo hiệu quả cao trong chỉ đạo điều hành, tập trung đầu tư phát triển áp dụng công nghệ thông tin vào công việc chuyên môn, các phòng ban đều được kết nối internet. Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được tăng cường.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc tổ chức thực hiện tình hình kinh tế - xã hội của huyện còn một số hạn chế cần khắc phục như công tác quy hoạch đơn đản tái định cư còn chậm, việc quy hoạch, hoàn thiện hồ sơ, quyết toán các dự án thành phần, thu hồi đất, giao đất chưa đảm bảo tiến độ. Một số chương trình, dự án của Chương trình 135 giai đoạn II (các xã làm chủ đầu tư) triển khai chậm. Tiến độ xây dựng các xã đạt chuẩn quốc gia về y tế và trường đạt chuẩn quốc gia chưa đạt yêu cầu, chất lượng giáo dục bậc học PTTH còn hạn chế. Công tác quản lý quy hoạch và tổ chức thực hiện quy hoạch của các xã còn yếu. Việc triển khai cam kết "4 không" về ma tuý của các xã, thị trấn, bản tiểu khu, đơn vị, trường học hiệu quả chưa cao. Đời sống của nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng bị thiên tai vẫn còn gặp nhiều khó khăn, còn khả năng và nguy cơ tái nghèo...

2. Một số giải pháp tăng cường phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.

Một là, tiếp tục rà soát bổ sung, điều chỉnh vùng nguyên liệu cây công nghiệp theo định hướng ổn định đảm bảo vùng nguyên liệu mía, cà phê, chè, sắn công nghiệp. Tập trung quy hoạch mở rộng diện tích phát triển cây cao su. Đẩy mạnh thâm canh tăng năng suất, từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm, gắn với phát triển ngành công nghiệp chế biến và mở rộng thị trường tiêu thụ. Thực hiện có hiệu quả hồ

trợ sản xuất nông, lâm, thủy sản; hỗ trợ tiến giống lúa, hoa màu, gia súc, gia cầm, thủy sản cho nông dân các vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh, duy trì phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho nông dân...

Tập trung phát triển chăn nuôi, trọng tâm là phát triển chăn nuôi đại gia súc ăn cỏ gắn với phát triển các đồng cỏ tập trung chịu hạn. Khuyến khích đầu tư trồng rừng sản xuất gắn với chế biến lâm sản. Thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách nhằm quản lý tốt tài nguyên rừng và đảm bảo cuộc sống của người dân làm nghề rừng.

Tăng cường thu hút đầu tư của các thành phần kinh tế vào lĩnh vực chế biến, bảo quản nông, lâm sản và các ngành nghề nông nghiệp nông thôn, trước hết tập trung vào các mặt hàng có thế mạnh như chè, cà phê, tinh bột sắn. Phát triển các làng nghề, khuyến khích các hộ gia đình, các doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp. Thực hiện lồng ghép các nguồn vốn nhằm thực hiện tốt việc hỗ trợ sản xuất, nhà ở, nước sinh hoạt cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Thực hiện hiệu quả các chương trình: dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La, Chương trình 135, 193, 33, 160, 925, phát triển hệ thống điện và bưu chính viễn thông, hệ thống y tế, giáo dục, văn hóa nông thôn.

Tăng cường ứng dụng các tiến bộ khoa học vào sản xuất, cải tiến kỹ thuật nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm; tích cực nghiên cứu, tìm hiểu thị trường, mở rộng đầu ra cho các sản phẩm của địa phương. Thực hiện quy hoạch và khuyến khích, hỗ trợ phát triển các cụm công nghiệp.

Phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng thương mại, khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp phát triển loại hình thương mại hiện đại như siêu thị,

các chợ đầu mối thu mua hàng hoá nông sản tập trung.

Hai là, huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn cho đầu tư phát triển. Tiếp tục rà soát các dự án đầu tư trong năm, kịp thời điều chỉnh các nguồn vốn để tập trung cho các chương trình, dự án trọng điểm, các công trình, dự án có đủ hồ sơ thủ tục, có khả năng hoàn thành trong năm 2009-2010, đình hoãn các công trình, dự án kém hiệu quả hoặc chưa thực sự cần thiết. Tiếp tục chấn chỉnh công tác quản lý đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước từ khâu quy hoạch, cho phép lập dự án, thẩm định dự án, bố trí, thanh toán vốn đầu tư đến quản lý chất lượng các công trình, dự án. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chất lượng công trình, việc triển khai thực hiện và tuân thủ các quy định ở các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn nhà nước.

Phối hợp với các sở, ngành của tỉnh từng bước tháo gỡ những khó khăn cho các nhà đầu tư (dự án khu đô thị mới ngã ba Cò Nòi, dự án nhà máy xi măng Mai Sơn). Tạo điều kiện thuận lợi về đất đai, giải phóng mặt bằng cho các doanh nghiệp đầu tư xây dựng các công trình, dự án có quy mô lớn, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào các công trình, dự án điện, đường, thủy lợi, trường học, cơ sở y tế, điểm tham quan du lịch, các khu vui chơi giải trí... góp phần đẩy nhanh tiến độ và kế hoạch thực hiện xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Ba là, đẩy nhanh tiến độ đón dân tái định cư dự án thủy điện Sơn La. Tăng cường và nâng cao tinh thần trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể trong việc phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền, vận động các hộ dân còn lại ký cam kết đến các điểm theo quy hoạch. Tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; hướng dẫn và đôn đốc các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thành quy hoạch chi tiết các khu, điểm tái định cư, hoàn thiện hồ sơ

thủ tục để đẩy nhanh tiến độ giải ngân thanh toán; tăng cường công tác quản lý, giám sát chất lượng công trình đối với các dự án thành phần, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn đầu tư tại các khu, điểm tái định cư. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác đo đạc bản đồ địa chính; kịp thời chi trả bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giao đất sản xuất, gắn với việc triển khai xây dựng phương án sản xuất và lồng ghép các mô hình trồng trọt, chăn nuôi từ các nguồn vốn khác để nhân dân sớm ổn định nơi ở và sản xuất.

Bốn là, tiếp tục đổi mới và nâng cao hơn nữa chất lượng dạy và học ở tất cả các cấp học, gắn với việc triển khai thực hiện nghiêm túc và hiệu quả cuộc vận động "nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục". Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và giám sát, chấn chỉnh các hoạt động giáo dục, đào tạo nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về giáo dục và đào tạo. Từng bước thực hiện phân cấp tự chủ tài chính trong các nhà trường.

Triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ các chính sách về hỗ trợ các hộ nghèo, hộ cận nghèo và người dân ở các vùng khó khăn, vùng bị thiên tai, dịch bệnh, người hưởng lương có thu nhập thấp, người về hưu, học sinh nghèo và các đối tượng chính sách khác. Đẩy mạnh thực hiện chủ trương xã hội hóa các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao và du lịch, khoa học công nghệ. Tiếp tục đầu tư nâng cấp bệnh viện đa khoa huyện theo Quyết định số 47/2008/QĐ-TTg ngày 02-4-2008 của Thủ tướng Chính phủ. Từng bước đầu tư đồng bộ cơ sở vật chất, trang thiết bị, đào tạo cán bộ và tăng cường cán bộ cho tuyến y tế cơ sở.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục phòng chống ma túy trong học sinh, sinh viên và tầng lớp thanh thiếu niên. Đẩy mạnh công tác dạy nghề, hỗ trợ kinh phí tạo việc làm cho người sau cai nghiện ma

túy. Huy động sức mạnh đoàn thể, quần chúng nhân dân, các ngành chức năng, đơn vị, địa phương tích cực tham gia công tác quản lý sau cai nghiện tại gia đình và cộng đồng. Nhân rộng mô hình nhóm liên gia tự quản tại các xã, thị trấn.

Năm là, nâng cao chất lượng xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân trong tình hình mới. Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh toàn diện. Xây dựng huyện thành khu vực phòng thủ vững chắc. Đánh giá, nhận định đúng, kịp thời tình hình để chủ động xử lý hiệu quả các tình huống, bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội. Tăng cường quản lý và bảo vệ biên giới.

Sáu là, nâng cao tính hiệu lực, hiệu quả của bộ máy tổ chức và chỉ đạo điều hành của chính quyền các cấp, tính trách nhiệm và minh bạch của các cơ quan công quyền, pháp quyền. Tiếp tục phân cấp mạnh mẽ cho các cấp chính quyền cơ sở gắn với việc tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện các chức năng đã được phân công, phân cấp. Phân định rõ trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan đơn vị và tập thể lãnh đạo các cấp.

Đổi mới công tác điều hành của hệ thống cơ quan quản lý hành chính. Áp dụng có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2000 trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý nhà nước.

Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức. Thực hiện đơn giản hoá và công khai, minh bạch các quy định về quy trình, thủ tục hành chính. Thực hiện có hiệu quả mô hình "Một cửa" và "Một cửa liên thông" trong giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp. Thực hiện nghiêm túc quy chế ứng xử của cán bộ, công chức nơi công sở và nơi cư trú □